

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการมิได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายดาย หากปราศจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำเป็น ในหลาย ๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำวิจัย ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยพึงมีแล้ว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้งานวิจัยสำเร็จ ลุล่วงลงได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ สนับสนุน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึง การเสียสละเวลาที่มีค่าจากท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัย ที่ให้ความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุน การทำวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ที่กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และรายละเอียดต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมถึงข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยทำให้รายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนที่คอยสนับสนุน ในทุก ๆ ด้านที่ผู้วิจัยร้องขอ และ ครู อาจารย์ ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย ที่เป็นทุนทางปัญญาให้ได้มาซึ่ง ความสำเร็จของการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าของเอกสาร บทความ หนังสือ ตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฐชัย จันทขุม คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่คอยอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจ รักและหวังดีแก่ผู้วิจัยเสมอมา

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ ยุระยาตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอขอบใจนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมด้วยความสนใจ ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมในทุกขั้นตอน เป็นอย่างยิ่ง ช่วยทำให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากผลงานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ที่ช่วยวางรากฐาน ชัดเกล้าให้ผู้วิจัย ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานดังเช่นทุกวันนี้

ปิยะธิดา ปัญญา